
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมหนองแหวน ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

............................................... 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล 
๑. นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง ประธานสภาฯ อุดม พนาพิทักษ์ทอง 
๒. นายแสวง จ าปา รองประธานสภาฯ แสวง จ าปา 
๓. นางวรญา พรไชยเดช สมาชิกสภาเทศบาล วรญา พรไชยเดช 
๔. นายอัจฉยะ ธ ารงทัศนีย์ สมาชิกสภาเทศบาล อัจฉยะ ธ ารงธัศนีย์ 
๕. นายสมพงษ์ วงค์ธรรม สมาชิกสภาเทศบาล สมพงษ์ วงค์ธรรม 
๖. นายธนทรัพย์ เกเย็น สมาชิกสภาเทศบาล ธนทรัพย์ เกเย็น 
๗. นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล สมศักดิ์ พรมมินทร์ 
8. นายสุค า วินัน สมาชิกสภาเทศบาล สุค า วินัน 
9. นางจันทกานต์ น้อยหมอ สมาชิกสภาเทศบาล จันทกานต์ น้อยหมอ 

๑0. นายอ านวย ก๋าปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล อ านวย ก๋าปัญญา 

 รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล 
1. นายยศเชย ไชยเดช สมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย  
2. นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ  

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาลฯ กิตติชัย เจริญยิ่ง 
๒. นางดารินทร์ ตารินทร์ หน.ส านักปลัดฯ ดารินทร์ ตารินทร์ 
๓. นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์ ผอ.กองคลัง กุหลาบ ขาเลศักดิ์ 
๔. ว่าที่ พ.ต.เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม ผอ.กองช่าง เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม 
๕. นางสาวฎัชวรรณ   เขื่อนทา จนท.บริหารงานธุรการ ฎัชวรรณ เขื่อนทา 
6. นายเอี่ยม บริบูรณ ์ ผอ.รร.บ้านป่าเหมือด เอ่ียม บริบูรณ ์
7. นายพนาเวศ อุปรี ผอ.รพ.สต.ผาหม ี พนาเวศ อุปรี 
8. นายกมล เจริญวัย สารวัตรก านัน ต.เวียงพางค า กมล เจริญวัย 
9. นายเสนีย์ นนทจักร์ ผู้สูงอายุ  หมู่ที่ 8 เสนีย์ นนทจักร์ 

๑0. นายสุรินทร์ เรือนจินนา ผรส. หมู่ที่ 10 สุรินทร์ เรือนจินนา 
๑1. นางมาลี กองสอน ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10  มาลี กองสอน 
 
 

/ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. … 
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ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.  
นางวรญา  พรไชยเดช - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม จะได้ด าเนินการ  
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ  จุดธูปเทียนบูชา        

พระรัตนตรัยและขอเชิญรองประธานสภาเทศบาลฯ น าสวดมนต์ไหว้พระพร้อม ๆ กัน
กับผู้เข้าประชุม 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

-  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒              
    ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔  
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง -  แจ้งให้เลขาสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมให้ที่ประชุมตามล าดับระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ                วาระ 
นางวรญา พรไชยเดช (- อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา-)  
เลขานุการสภาฯ  
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง   -  สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลฯ มีผู้ใดขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ                ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาไม่มีการแก้ไข   ดังนี้  

-  เห็นชอบ 9 เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ -  เสียง  
- งดออกเสียง ๑ เสียง 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม  
    -ไม่มี-  
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
    -ไม่มี-  
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอใหม่  
    -ไม่มี-  
 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
 
 

/๖.๑ ญัตติเรื่องการรายงาน… 
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๖.๑ ญัตติเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของเทศบาลต าบล
เวียงพางค า ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ 
กรกฏาคม ๒๕๕๔ 

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  - ขอเชิญร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาลต าบลเวียงพางค า ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมตรีต าบลเวียงพางค า ชี้แจงรายละเอียด  
ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง -  ตามท่ี เทศบาลต าบลเวียงพางค า ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (แทนต าแหน่ง  
ปลัดเทศบาลฯ ที่ว่าง) เมื่อวันที่ 24  กรกฎาคม 2554 ไปแล้วนั้น ขณะนี้ยังไม่มีการรับรองจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งหากมีการรับรองฯ แล้วในกระบวนการท างานที่จะต้องมี
การปรับเปลี่ยนแผนงาน โครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร ที่จะต้องมีการ
แถลงนโยบายในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ซึ่งหากมีแผนงานใดไม่ตรงกับแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2555 – 2557 ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนพัฒนา แล้วจึงมาจัดท าเทศ
บัญญัติงบประมาณให้ตรงกัน ซึ่งมีระเบียบกฎหมายได้ก าหนดแนวทางไว้ 

  เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินฯ  มาตรา ๔๘ ทศ วรรค 
๕ โดยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. 
๒๕๔๖ “ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง
ไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี” และสอดคล้องตามนัยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ การบริหารจัดการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินในห้วง
ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ กรกฏาคม  ๒๕๕๔ (เอกสารประกอบ
จ านวน ๑๗ หน้า) 

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอเสนอแนะในประเด็นนี้  
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญสอบถามครับ  ถ้าไม่มีขอพิจารณาในญัตติต่อไป 
ที่ประชุม -  รับทราบ 
 
    ๖.๒ ญัตติเรื่องแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง  -  ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ปลัดเทศบาลฯ   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๔ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาและ
    น าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนใน
    ท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดย
    เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  เทศบาลจึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลได้รับทราบทั่วกัน อนึ่ง  
 
 

/ได้จัดท าหนังสือส่ง… 
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    ได้จัดท าหนังสือส่งส าเนาประกาศใช้แผนฯ และส าเนาแผนพัฒนาสามปีประสานการน า
    แผนพัฒนาไปปฏิบัติกับทางสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว ตามส าเนาหนังสือเทศบาลต าบล
    เวียงพางค า ที่ ชร ๕๔๖๐๑/ว๖๙๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  (เอกสารประกอบ
    จ านวน ๒ หน้า)  
ที่ประชุม -  รับทราบ 
    ๖.๓ ญัตติเรื่องแจ้งการติดตามการด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าทางขึ้นบ้านผาหมี หมู่ที่ ๖ 
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง  -  ตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของ
ปลัดเทศบาลฯ    เทศบาลต าบลเวียงพางค า หน้า ๖๗ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
    งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็น (๑) 
    ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการติดตั้งโคมไฟ
    สาธารณะในจุดล่อแหลมอันตรายไฟ, ค่าขยายเขตบริการไฟฟ้า, ค่าติดตั้งไฟกิ่ง 
    สาธารณะจากโรงก าจัดขยะทางข้ึนบ้านผาหมี -หมู่บ้านผาหมี หมู่ที่ ๖ และค่าจ้างเหมา
    อ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ จ านวนเงิน  
    ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานไฟฟ้าและ
    ถนน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลเวียง
    พางค า พ.ศ. ๒๕๕๔ -๒๕๕๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงการพื้นฐาน แนว
    ทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและโทรคมนาคม ล าดับที่ ๔ หน้า ๑๓๔ เนื่องจาก
    ค่าใช้จ่ายในการประมาณการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    ๒๕๕๔ นั้นเป็นการประมาณการในการยืนราคาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่สายให้
    ไว้ ณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงการประมาณราคา เพื่อให้การ
     ด าเนินการส ารวจและประมาณการค่าใช้จ่ายให้สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณที่
    ได้ตั้งไว้ และได้ประสานแจ้งให้ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ต าบลเวียงพางค า ได้รับทราบแล้ว   
    น าเรียนเพื่อทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการ     และการเตรียมพร้อมในการ
    แสดงความประสงค์ในการขออนุมัติต่อคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจ
    ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบต่อไป 
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอเสนอแนะในประเด็นนี้  
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญสอบถามครับ  ถ้าไม่มีขอพิจารณาในญัตติต่อไป 
ที่ประชุม -  รับทราบ 
 
 
 
 

/๖.๔  ญัตติเรื่องแจ้งผล… 
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  ๖.๔  ญัตติเรื่องแจ้งผลการด าเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 
  (แทนต าแหน่งที่ว่าง) วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๔ 

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง  -  ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า   ได้มีหนังสือยื่นขอลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ 
ปลัดเทศบาลฯ   มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ท าให้ต าแหน่งว่างลง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
    ประจ าจังหวัดเชียงราย   ได้ก าหนดให้มีการจัดการเลือกตั้ง (แทนต าแหน่งที่ว่าง) ในวัน
    อาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๔  การเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยศูนย์อ านวยการ  
    การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า ได้ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง
    นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า และทางเทศบาลต าบลเวียงพางค า ได้จัดท าประกาศ
    สรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า เพื่อเป็นการแจ้ง 
    ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
    จ านวน ๔ หน้า จึงน าเรียนเพื่อทราบ   
ที่ประชุม -  รับทราบ 

  6.5 ญัตติเรื่องแจ้งการด าเนินโครงการชุมชนสะอาด ปราศจากยุงลายปลอดภัย 
  ไข้เลือดออก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง  -  ด้วยเทศบาลต าบลเวียงพางค า ได้บูรณการท างานร่วมกับอสม.ต าบลเวียงพางค า  
ปลัดเทศบาลฯ   โรงพยาบาลแม่สาย รพ.สต.บ้านผาหมี เทศบาลต าบลแม่สาย รพ.สต.แม่สาย      
    หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงอ าเภอแม่สาย และกองทุนหลักประกันสุขภาพ
    เทศบาลต าบลเวียงพางค า โดยปฏิบัติงานตามแผนก าหนดจ านวน ๕ เดือน (เดือน
    ละ ๑๐ วัน รวมวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕๔   และ
    ท าการปฏิบัติงานทันทีเมื่อมีการแจ้งจากโรงพยาบาลในทุกรายที่ตรวจพบเชื้อโรค
    ไข้เลือดออก โดยท าการพ่นสารเคมีควบคุมในวันแรกที่พบ วันที่สาม และวันที่เจ็ด
    ต่อรายน าเรียนมาเพ่ือทราบ และเชิญเข้าร่วมปฏิบัติงานตามโครงการฯ   (เอกสาร
    ประกอบจ านวน ๑ หน้า)  
ที่ประชุม -  รับทราบ 

  6.6 ญัตติเรื่องการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   
   พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษา  
   ประจ าปี ๒๕๕๔  

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 
 
 

/ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง... 
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ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง  -  ด้วยอ าเภอแม่สาย ได้แจ้งก าหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
ปลัดเทศบาลฯ   พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษา ประจ าปี 
    ๒๕๕๔ เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความ
    สามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยพิธีก าหนดมีภาคเช้า และภาคค่ า จึงน าเรียน
    มาเพ่ือทราบและขอเชิญเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน (เอกสารประกอบ 
    จ านวน๒ หน้า)  
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือท่านที่เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือ
ประธานสภาเทศบาลฯ  เสนอแนะในประเด็นอ่ืน ๆ  เชิญสอบถามครับ  
ผอ.เอ่ียมฯ   -  กระผม ขอสอบถามเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและ พ.ร.บ.สาธารณสุข  

เนื่องจากมีร้านเก่ียวกับท าเคาะพ่นสีอยู่ข้างๆ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด จึงอยาก
ทราบว่า กรณีที่มีสถานประกอบการที่สร้างมลพิษแก่ชุมชน จะมีมาตรการในการ
ควบคุมอย่างไร และจากที่มีการประกอบกิจการไปแล้วนั้นจะแก้ไขได้เช่นไร  

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง  -  จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ซึ่งทั้งนี้ก็คงต้องรอผู้บริหารชุดใหม่ ที่จะมาแก้ไข
ปลัดเทศบาลฯ   ปัญหาที่สะสมมานาน มีระเบียบกฎหมายที่วางแนวทางปฏิบัติโดยระบุให้ชัดเจน 
    เช่น ให้มีการยื่นค าร้อง ให้มีการแก้ไข คือ แจ้งให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายใน 7 วัน 
    หรือ  ยื่นอุธรณ์โดยใช้ พ.ร.บ.สาธารณสุขฯ  เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็น 
    อันตราย ต่อสุขภาพ หรือจะใช้ค าสั่งทางปกครองให้หยุดการด าเนินกิจการ ต้องมี
    การพิจารณาอีกครั้ง  ซึ่งได้มีค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายใน 
    15 วัน และได้จัดส่งหนังสือไปแล้ว หากมีผู้บริหารชุดใหม่ก็จะเสนอเรื่องให้ 
    พิจารณาเพิ่มเติมต่อไป 
นางจันทกานต์  น้อยหมอ  -  ขณะนี้ ได้ทราบว่ามีชาวบ้าน ซอย 5 บ้านป่าเหมือดสุขส าราญ ได้ขออนุญาต
สมาชิกสภา   ก่อสร้างบ้านแต่จะดัดแปลงเป็นโกดังเพ่ือประกอบกิจการแกะสลักพระ แต่มี 
    ชาวบ้านบางส่วนกลัวจะก่อให้เกิดฝุ่นหรือมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงอยาก
    ทราบถึงข้ันตอนการออกใบอนุญาตปลูกสร้างบ้านเป็นอย่างไร 
ว่าที่ พ.ต.เทพพิทักษ์  สว่างเต็ม -  ขั้นตอนการขออนุญาตเป็นไปตามปกติ เพราะส่วนมากจะมาขออนุญาตก่อสร้าง
    บ้านเป็นลักษณะที่อยู่อาศัย หากต้องการจะประกอบกิจการต้องมายื่นค าร้องอีก
    ครั้งหนึ่ง กรณีดังกล่าวคงต้องมีการจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกัน 
    ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนมาภายหลัง  
นางมาลี  กองสอน  -  ซอยมาดีรีสอร์ท หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางผาแตก เวลามีฝนตกมักจะระบายไม่ทัน 
ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10  เนื่องจากท่อน้ าอุด และบริเวณหลังภูตะวันรีสอร์ท ก็เช่นเดียวกัน และบริเวณด้าน
    ขวามือมีการก่อสร้างติดถนนไม่มีท่อระบายน้ า เมื่อมีฝนตกท าให้ห้องแถวด้านล่าง
    น้ าเอ่อท่วม 
ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง  -  กรณีดังกล่าว ได้ให้กองช่างท าหนังสือแจ้งประสานไปยังทางเทศบาลแม่สายแล้ว 
ปลัดเทศบาลฯ   และหลังจากที่มีการปิดประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นขอเชิญคณะกรรมการสภาเทศบาลฯ
    ลงพื้นที่จริง เพื่อช่วยตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
    ต่อไป  

/นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง… 
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นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นอ่ืน ๆ   
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญสอบถามครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๔  
 

เลิกประชุม เวลา ๑๒.0๐ น. 
 

                                                  (ลงชื่อ)    วรญา  พรไชยเดช          
(นางวรญา  พรไชยเดช) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ตามประกาศเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
ลงวันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๒ ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๔   
เมื่อวันที่  ๑๑  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

                                                     (ลงชื่อ)    วรญา  พรไชยเดช          
(นางวรญา  พรไชยเดช) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง 
เมื่อวันที่  ๑๙  เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

                                                  (ลงชื่อ)     ยศเชย  ไชยเดช         
(นายยศเชย  ไชยเดช) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 

 

                                                  (ลงชื่อ)   สมศักดิ์  พรมมินทร์         
(นายสมศักดิ์  พรมมินทร์) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 

                                                  (ลงชื่อ)   อัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์        
 (นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  
ได้รับรองการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔  
เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ                                         

          
      (ลงชื่อ)   อุดม พนาพิทักษ์ทอง   ผู้รับรองรายงานการประชุม 

(นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 


